

มหาลัยกับโลกในยุคทุนนิยม

สวัสดิ์ครับพี่มูเป็นอย่างไรบ้างครับ สบายดีรีเปล่าช่วงนี้งานยุ่งมาก ๆ ครับเลยไม่ค่อยมีเวลาเช็คเมลล์เท่าไรหะ พอเปิดเมลล์มาก็พบจม.ที่พี่มูส่งมาก็ค่อนข้างนานแล้ว เรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องคนที่เข้าเรียนพยาบาลปีนี้กับ ค่าใช้จ่ายที่ “ไร้สาระ” “ทำไมต้องมีด้วย” “ไม่เห็นจำเป็นต้องมีเลย” เรื่องเหล่านี้ก็เคยเกิดขึ้นกับผมเหมือนกันครับ อย่างเช่น เสื้อคลุมคณะ ตัวละ 800 บาท เสื้อคลุมเอกตัวละ 600 (ไม่รู้จะคลุมอะไรนักหนา แต่อาจจะเห่อบ้างตอนแรกๆ) หรือแม้กระทั่งช่วงงานรับปริญญา ของรุ่นพี่ ต้องตัดเสื้อทุกปี ตั้งแต่ปี 1-3 ปีละ 300 บาท (ทั้งๆที่ไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไร) ผมมาเรียนมหาลัยนี้ จากแต่ก่อนที่มีเสื้อผ่าซูดสองซูด ทุกวันนี้มีเยอะมาก ๆ ครับ กับสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไป ทำให้ผมได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลง อะไรหลายๆอย่าง ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยเรา ผมเองก็สังเกตจากคนรอบข้างที่เค้ามี พวก แอนดีไดร์ บางคนกระเป๋าหนักหน่อยก็จะซื้อ พวกโน้ตบุค คอมพิวเตอร์ เครื่องละ 2-3 หมื่น แต่เอามาเพื่อ เล่นเอ็มบ้างละเล่นเกมบ้างละ แม้แต่โทรศัพท์มือถือ ฟังก์ชั่นหลากหลาย ล้วนแล้ว แต่ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นมาว่า ทำไม เด็กมหาลัยถึงได้ใช้เงิน ไปกับสิ่งที่เป็นวัตถุนิยมกันค่อนข้างมาก แต่หาสาระได้ไม่ นอกจากในรั้วมหาลัยที่ได้ชื่อว่า ปัญญาชน คนมีการศึกษา เวลาที่ได้กลับบ้านที่ไร้มักจะให้เห็น ญาติพี่น้องทางบ้านบ่นเรื่องหนี้ หาเงินส่งดอกเบียมหาโหด เพียงเพราะว่า อยากได้สิ่งทีคนอื่นว่าดีว่า โก้หุ มีแล้ว ได้รับการนับหน้าถือตา หรือแม้กระทั่งโรงเรียน เก้าที่ผมเคยเรียนอยู่ ที่ถือได้ว่าเป็นโรงเรียน ติดชายแดน แต่นักเรียน เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ทุกวันนี้มี สิ่งทีเรียกว่ามือถือ ไร้โทรติดต่อกันพูดคุย ธุระต่างๆ (เรื่องจริงทีเกิดขึ้นแล้วในสังคมชนบท) ได้อ่านข่าว เมื่อไม่กี่วันมานี้ ทีว่าเศรษฐกิจไทย ตกฮวบ แต่ไม่รู้คนไทยไปรวมาจากไหนมีเงินดาวนอร์ดเครื่อง ถึง สองล้านคัน ในปีทีผ่านมา

ย้อนกลับมาในชีวิต 4ปีในมหาลัย โดยส่วนตัวของผมแล้ว เรื่องการเป็นอยู่ ในรั้วมหาลัย ในยุคทุนนิยม ทีหล่อหลอมให้คน มองกันแค่เปลือกนอก มีบางครั้ง ทีใครบางคน อาจจะเรียกผม ว่า “ไอ้ดำ” “ไอ้เขมร” ทุกครั้งผมเอง ก็จะมีรับ ด้วยความใสซื่อแห่งคนบ้านป่าเมือง ดอย และมีบางครั้ง ทีเค้าจะด่าผมว่า “คนชั้นต่ำ” ผมเองก็ต้องยิ้มรับ และไม่ตอบโต้หรือแสดง ความโกรธใดๆ ออกมา ถือเสียว่า เป็นเวรกรรม ทีเราได้เกิดมาในยุคนี้ ผมเองก็ต้องทำตัวเฉกเช่น ปลาว่ายทวนน้ำ คือไม่ไหลไปตามกระแส น้ำทีเชี่ยวกราก เพราะ ปลาทีว่ายตามน้ำ คือปลาทีตายแล้ว

นาย ...

นิสิตมหาวิทยาลัย ...